

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ THANH HÓA  
**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PGDDĐT-THCS

TP. Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  
GDQPAN năm học 2024-2025.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS,  
TH,THCS&THPT.

Thực hiện Công văn số 3153/SGDDĐT-GDTrH ngày 02/10/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2024-2025, Phòng GDĐT hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2024-2025 như sau:

1. Thực hiện dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung GDQPAN theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn lồng ghép nội dung GDQPAN trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. Giáo viên bộ môn lựa chọn nội dung lồng ghép GDQPAN báo cáo tổ chuyên môn, tổ chuyên môn tổng hợp nội dung lồng ghép GDQPAN thông qua Ban Giám hiệu. Trên cơ sở nội dung lồng ghép GDQPAN của các tổ chuyên môn, nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy lồng ghép GDQPAN linh hoạt, bảo đảm đủ nội dung theo quy định đối với từng cấp học và từng khối lớp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Nội dung tích hợp, lồng ghép GDQPAN cần đi sâu giáo dục và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước; truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương...Hình thức lồng ghép GDQPAN được vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các môn học theo quy định và trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sân khấu hóa...Quá trình tích hợp, lồng ghép nội dung GDQPAN không làm ảnh hưởng đến thời lượng và cấu trúc bài dạy bảo đảm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

2. Thiết bị dạy học lồng ghép GDQPAN theo quy định tại Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học phải đảm bảo theo qui định.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cấp trung học cơ sở ký cam kết không vi

phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ban Giám hiệu quản lý các bản cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quyền; giáo viên chủ nhiệm quản lý bản cam kết của học sinh để tiện cho công tác theo dõi và kiểm tra của cơ quan cấp trên.

Định kỳ báo cáo kết quả dạy tích hợp, lồng ghép GDQPAN về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thời gian báo cáo cụ thể như sau:

+ **Học kỳ I: Trước ngày 20/01/2025.**

+ **Kết thúc năm học: Trước ngày 30/5/2025.**

Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

***Nơi nhận:***

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Thị Onh**